
BORGARRÁÐ 8.9.2022: Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um stafræna
umbreytingu á skráningu máltíða starfsmanna – MSS22090057

Lagt er til að ráðist verði í stafræna umbreytingu við skráningu á máltíðum starfsmanna
Reykjavíkurborgar í ráðhúsinu og á Höfðatorgi. Á þessum stöðum er búnaður, sem ætlað er
að lesa af aðgangskortum starfsfólks, og skrá þannig máltíðir þeirra með stafrænum hætti.
Umræddur búnaður hefur hins vegar ekki virkað í mörg ár og þarf starfsfólk því að slá
kennitölur sínar inn í tölvuna með handvirkum hætti í hvert sinn, sem það fær sér máltíð, eða
skrifa jafnvel þessar upplýsingar á pappír, sem liggur frammi í mötuneytunum í þessu skyni.
Markmið tillögunnar er að flýta fyrir afgreiðslu í mötuneytunum þar sem núverandi
fyrirkomulag leiðir til tafa og biðraðamyndunar. Úrbætur varðandi þetta einfalda atriði myndi
einnig eflaust auka trúverðugleika Reykjavíkurborgar gagnvart starfsfólki sínu og gera það
jákvæðara varðandi þá stafrænu vegferð, sem borgin er á. 


